

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.



Sáng ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với 355 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đại diện cho cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành giáo dục.

giáo dục, giáo viên tập trung vào các nội dung: tổ chức bộ máy; biên chế giáo viên; chính sách, chế độ cho nhà giáo, nhân viên, người lao động trong toàn ngành; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; sĩ số học sinh/lớp học, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập... Đối với nhóm các ý kiến về tổ chức bộ máy, biên chế giáo viên, cơ chế chính sách tập trung vào một số nội dung như: thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ; bất cập trong điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều; cần có cơ chế ưu đãi, thu hút giáo viên.

học tập trung vào các nội dung: cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị trường học chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc sáp nhập trường theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh thực hiện trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nên ở một số địa phương cấp xã có 2 - 3 trường cùng cấp học trên cùng địa bàn khiến nguồn lực đầu tư bị phân tán. Hiện nay, sĩ số học sinh/lớp ở một số trường trên địa bàn thành phố và thị trấn còn cao so với quy định; chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập nhiều năm gần đây vẫn giữ nguyên khiến tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường này chỉ khoảng 60 - 70%, để nghị mở rộng quy mô các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả ngành giáo dục đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần sớm có giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Đó là các vấn đề về quản lý giáo viên, quản lý học sinh, bạo lực học đường, tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, lạm dụng các hoạt động giáo dục trải nghiệm... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ khảo sát, đánh giá việc sáp nhập

trường học để sớm giải quyết những tồn tại, hạn chế; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tuyển đủ giáo viên theo chỉ tiêu được giao; tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn; đẩy nhanh để án xây dựng vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục; có cơ chế, chính sách nâng cao trình độ cho giáo viên, bảo đảm đời sống cho cán bộ, giáo viên; quan tâm, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 để có điều chỉnh phù hợp với thực tế; thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra cần thiết để giảm bớt áp lực cho các nhà trường.

Cán những chủ trương, quyết sách, định hướng chỉ đạo kịp thời để giáo dục và đào tạo có bước tiến mới

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh hiện nay và tương lai lâu dài, luôn luôn là vấn đề quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; vì thế, cần có những chủ trương, quyết sách, định hướng chỉ đạo kịp thời để giáo dục và đào tạo có bước tiến mới. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm một cách thiết thực, cụ thể hơn nữa để có những giải pháp đồng bộ, căn cơ nhằm kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn về chất lượng, phân bổ đội ngũ giáo viên, cơ chế, chính sách cho giáo viên; huy động các nguồn lực hợp lý để nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất; khảo sát, đánh giá việc sáp nhập trường học để có giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; sớm hoàn thiện việc xây dựng để án vị trí việc làm. Đối với HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập hợp kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, chính quyền các cấp, cử tri để kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp tạo sự đồng thuận trong ngành giáo dục, phụ huynh và các tầng lớp nhân dân. Đối với UBND tỉnh, ưu tiên, quan tâm hàng đầu

đến công tác giáo dục và đào tạo; trong phân bổ nguồn lực, cần có chỉ đạo cụ thể, kịp thời để mỗi địa phương đều có sự đầu tư phù hợp cho giáo dục. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần sớm đề ra giải pháp, kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thẩm quyền; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách để đổi mới công tác quản lý, huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục... Đối với các cơ sở giáo dục, cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng trong trường học, nêu cao vai trò của cấp ủy trong việc quyết định những vấn đề quan trọng, chỉ đạo các phong trào trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục nâng cao công tác quản lý, phát huy sự sáng tạo của giáo viên, học sinh, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành trong những năm qua và mong muốn các thầy cô giáo bằng tâm huyết và trách nhiệm không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để truyền đạt kiến thức, cảm hứng học tập và tinh thần vượt khó cho các thế hệ học sinh, tạo ra thế hệ trẻ đáp ứng với yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Vấn còn nhiều bất cập

Tại hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu của cán bộ quản lý

Grid of portraits and short interviews with officials: Ông Lại Văn Thư, Ông Dương Thế Bảo, Ông Nguyễn Văn Thi, Bà Nguyễn Thị Thanh, and Thầy giáo Vũ Cao Minh.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/3, tại Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Viện KSND tối cao tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đại Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự. Theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1/4/2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Đức. Đồng chí nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình là sự tin tưởng của Ban Cán sự đảng Viện KSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; đề nghị đồng chí Nguyễn Anh Đức tăng cường vị công tác mới không ngừng rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nguyên tắc trung tâm chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND hai cấp tỉnh Thái Bình xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRỊNH CƯỜNG

HỌP BAN TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội thi, cuộc thi nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, tạo cơ hội cho các tập thể, cá nhân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, lĩnh vực phát huy tư duy sáng tạo khoa học kỹ thuật. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong cán bộ, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào một số văn bản hội thi, cuộc thi như: quy chế làm việc của Ban tổ chức hội thi, cuộc thi; thể lệ hội thi, cuộc thi; các lĩnh vực dự thi của hội thi; việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đề tài, giải pháp tham gia hội thi, cuộc thi... Sau cuộc họp, cơ quan thường trực hội thi, cuộc thi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các văn bản trình Trưởng ban tổ chức hội thi, cuộc thi.

KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị hành chính cấp xã, thông tin dự kiến tên gọi, địa điểm đặt trụ sở làm việc đơn vị hành chính mới, ngày lấy ý kiến cử tri, địa điểm niêm yết danh sách cử tri... Từ ngày 15 - 16/2/2024, UBND 7 xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã và nhà văn hóa các thôn với tổng số 25.950 cử tri (trong đó có 6.352 cử tri đi làm ăn xa). 7/7 xã đã thành lập 34 tổ lấy ý kiến cử tri theo từng thôn với tổng số 535 thành viên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên. Cùng với đó, huyện Tiên Hải đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xây dựng phương án, lộ trình bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư và xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, nhân lực, phương tiện... phục vụ lấy ý kiến cử tri vào ngày 24/3/2024 đã cơ bản hoàn tất. Thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện và các xã đã trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác bảo đảm an ninh trật tự; việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri; công tác chuẩn bị cho ngày lấy ý kiến cử tri; phương án, lộ trình bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ, chính



Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Đông Trung (Tiên Hải).

nhận cứu xây dựng phương án, đoàn thể ở huyện và ở chính của các đơn vị hành chính mới ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tạo điều kiện ổn định để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. \* Chiều ngày 20/3, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh chủ trì buổi làm việc tại huyện Kiến Xương kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Kiến Xương có 6 xã thực hiện sắp xếp gồm: Vũ Bình, Vũ Hòa, Vũ Thảng, Đình Phùng, Nam Cao, Thượng Hiến. Thời gian qua, công tác thông tin,

tuỳ truyền đã được các ban, ngành, đoàn thể ở huyện và ở xã triển khai thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức. Từ ngày 22/2, để án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các văn bản chỉ đạo, danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND 6 xã và tại nhà văn hóa 38 thôn bảo đảm công khai, minh bạch. Đến nay, 6/6 xã đã thành lập 38 tổ lấy ý kiến cử tri với 410 thành viên, được chia thành 96 nhóm. Qua rà soát đến ngày 19/3, tổng số cử tri của 6 xã thực hiện sắp xếp là 25.541 cử tri. Huyện cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng chí tin tưởng với kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021, huyện Kiến Xương sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

ĐẶNG ANH - DUY TƯỜNG